



ประกาศโรงเรียนบ้านหนองลูมพุก

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำแนวทางการประพฤติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาซึ่งจะช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองลูมพุก จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดโรงเรียนบ้านหนองลูมพุก ประกอบด้วย

๑ นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง	ผู้อำนวยการโรงเรียน	ประธานกรรมการ
๒ นายภวัต สามพ่องบุญ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
๓ นายวสันต์ ภู่อ่าว	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๔ นายอาทิตย์ เคนชมพู	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕ นายศุภชัย รวมกลาง	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
๖ นางสาวอรนิตา อยู่ภักดี	ครู	กรรมการ
๗ นางสาวกัลยา ชัยสิทธิ์	ครู	กรรมการ
๘ นางสาวชนิษฐา ยอดยิ่ง	ครู	กรรมการ
๙ นางสาวจิราภรณ์ สะหาย	ครู	กรรมการ
๑๐ นางธิตยา คำจุมพล	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๑ นายณัฐชนน ภาษา	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๒ นางสาวสถิตยภัทรณ์ ปัญญาธนาธาร	ครูผู้ช่วย	กรรมการ
๑๓ นางสาวศศิประภา หัดจุมพล	พนักงานราชการ	กรรมการ
๑๔ นายวินัย ปราณีตพลารักษ์	ครูอัตราจ้าง	กรรมการ
๑๕ นางสาวนิตารวรรณ ชาทิชนะ	ธุรการโรงเรียน	กรรมการ
๑๖ นางสาวพรพกา บุตรสูงเนิน	ครู	กรรมการและเลขานุการ
๑๗ นางสาวเสาวลักษณ์ อิมบุญสุ	ครูผู้ช่วย	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและข้อกำหนดจริยธรรม

๒. ควบคุม กำกับ และให้คำปรึกษา ตอบคำถาม ตามแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ 

(นายหาญชัย ถาวรย์กลาง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts
 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3

ควรทำ (Do's)	ไม่ควรทำ (Don'ts)
ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนและมีส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่าง ๆ	ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย ไม่จงรักจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ลบหลู่ดูแคลนด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติหน้าที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด ระเบียบ กฎหมาย
กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	ไม่ประพฤติปฏิบัติตนในทางเสื่อมเสียขาดคุณธรรม
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ไม่เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ไม่มีประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ	ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	ไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ ศักดิ์ศรีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล	ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือด้อยค่าจากความแตกต่างของบุคคล

โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมแก่ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน



กิจกรรมวิถีพุทธ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์



(นายหาญชัย ถาวงษ์กลาง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก